

Số: 3202 /SLĐTĐKH - NCC
V/v báo cáo kết quả thực hiện nội dung
chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND
tỉnh khóa XVI

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Công văn số 353/VP-THTT ngày 09/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI. Cụ thể tại kỳ họp đồng chí Giám đốc Sở được chất vấn: *“Dư luận nhân dân đang bất bình về việc một số người “chạy” làm hồ sơ để được hưởng chế độ thương binh, chế độ trợ cấp đối với người bị nhiễm chất độc da cam và các chế độ trợ cấp xã hội khác không đúng quy định”*

Sau hai năm tiến hành phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cấp và cùng với nhân dân rà soát lại việc hưởng chế độ chính sách ưu đãi đối với các đối tượng trên phạm vi toàn tỉnh. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

I. Tình hình thực hiện chế độ chính sách

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội

1. Đối tượng người có công với cách mạng

Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý trên 500.000 hồ sơ người có công. Các hồ sơ người có công được xác lập bởi các cơ quan, các cấp, các ngành có liên quan theo qui định của Nhà nước và chuyển về Sở quản lý, chi trả trợ cấp cho các đối tượng. Việc chi trả trợ cấp đã được phân cấp về cho các huyện, thị xã, thành phố chi trả trực tiếp cho người được hưởng, hiện nay hàng tháng chi trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 80.000 người có công với tổng kinh phí hơn 1.415 tỷ đồng/năm. Từ năm 2012 đến nay đã trợ cấp 1 lần cho hơn 109.000 người với số tiền gần 350 tỷ đồng. Hàng năm, chi cho công tác người có công ở tỉnh ta gần 1.800 tỷ đồng.

2. Đối tượng bảo trợ xã hội

Chế độ trợ cấp cho đối tượng Bảo trợ xã hội được thực hiện theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan cho 9 nhóm đối tượng, việc xác lập và ký quyết định cho đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội do Hội đồng chính sách xã đề nghị và Chủ tịch UBND huyện ký quyết định và chi trả trợ cấp cho đối tượng, Sở Tài chính chuyển trực tiếp

kinh phí về huyện để chi trả. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho khoảng 190.053 đối tượng, hàng năm chi trả chế độ khoảng 383,4 tỷ đồng/năm.

II. Kết quả kiểm tra, rà soát

Việc phân định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp có liên quan về việc lập hồ sơ để chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng đã giúp cho việc xác lập hồ sơ đề nghị được chặt chẽ và đúng hơn. Từ năm 2012 đến nay việc làm giả hồ sơ để hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được ngăn chặn kịp thời. Cụ thể:

Các hồ sơ bệnh án được các huyện, thị xã, thành phố chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, khi có nghi vấn đều được chuyển sang Sở Y tế để kiểm tra, nếu đủ tính hợp pháp chuyển xuống Hội đồng giám định y khoa tỉnh khám giám định, lập biên bản chuyển Sở Y tế kèm hồ sơ để cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học. Sở Y tế sau khi tiếp nhận hồ sơ do Hội đồng giám định y khoa chuyển đến, có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để ra quyết định được hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp được Hội đồng giám định y khoa kết luận có bệnh.

Quy trình chặt chẽ như vậy nên đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 389/525 bệnh án không hợp lệ tại 23 bệnh viện trong tỉnh chuyển Công an điều tra và đã truy tố 13 bị cáo phạm tội thu hồi 66.460.000đ nộp vào ngân sách Nhà nước, Sở Y tế cũng đã có quyết định xử lý kỷ luật cán bộ có tình làm sai qui định.

1. Kết quả thanh tra và xử lý các đối tượng hưởng sai chế độ

1.1. Đối tượng người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Qua thanh tra, kiểm tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã quyết định đình chỉ trợ cấp và thu hồi số tiền đã hưởng sai đối với 53 trường hợp hồ sơ thương, binh do cơ quan quân đội xác lập, 48 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học không khám và điều trị bệnh, tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học tại bệnh viện nhưng vẫn có bệnh án, giấy tờ điều trị trong hồ sơ, không có giấy tờ gốc chứng minh có thời gian tham gia chiến trường B trước ngày 30/4/1975. Cụ thể:

- Năm 2012: Hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 17 trường hợp; người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học 09 trường hợp.

- Năm 2013: Hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 02 trường hợp; hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học 23 trường hợp.

- Năm 2014: Hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 34 trường hợp; hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học 16 trường hợp

Riêng năm 2012, Thanh tra ở một số xã, phường, thị trấn thuộc huyện Hoàng Hóa, Thọ Xuân, thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định đình chỉ trợ cấp 24 trường hợp hồ sơ làm giả để hưởng chế độ chính sách và tạm đình chỉ 39 trường hợp yêu cầu phải bổ sung đầy đủ hồ sơ mới được hưởng lại.

Năm 2014 đã tiến hành thanh tra 158 hồ sơ Thương binh tại xã Quảng Đông và xã Quảng Hùng là nơi có đơn thư khiếu kiện đã lâu, nhiều đoàn thanh tra kiểm tra về làm việc nhưng xử lý chưa dứt điểm.

Qua kiểm tra đã quyết định đình chỉ trợ cấp của 33 đối tượng hưởng sai do hồ sơ xác lập không đúng và yêu cầu truy thu số tiền đã hưởng sai 3.050.715.400đ, tạm đình chỉ 13 trường hợp để yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ, khi bổ sung đủ sẽ cho hưởng lại trợ cấp. Đến nay đã có 8/13 trường hợp bổ sung hồ sơ và đã được quân đội xác nhận đồng ý cho hưởng lại chế độ. Minh oan cho một cán bộ xã bị tố cáo là khai man hồ sơ để hưởng chế độ đó là ông Văn Đình Tuyên ở xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương.

Gần đây nhất công dân xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa tố cáo, thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thanh tra và ra quyết định đình chỉ thu hồi số tiền hưởng sai của 07 đối tượng làm giả hồ sơ để hưởng chế độ từ những năm trước và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sai các đối tượng làm giả hồ sơ.

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 02 năm (2014-2015), Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội của các cấp tiến hành rà soát tập trung vào 7 nhóm đối tượng. Tổng số đối tượng rà soát 140.358. Kết quả sau khi rà soát phát hiện 12 trường hợp người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hưởng sai (trong đó đã ra quyết định thu hồi trợ cấp của 03 trường hợp); 56 trường hợp thương binh hưởng sai được xác lập hồ sơ theo phương thức hai người làm chứng do quân đội thiết lập. Qua rà soát cũng thấy còn 4.835 trường hợp người tham gia kháng chiến do bị mất hết giấy tờ nên chưa được xem xét xác nhận người có công.

Như vậy, việc phản ánh của nhân dân về hiện tượng làm giả hồ sơ thương binh và hồ sơ chất độc hóa học là có thật, khi phát hiện ra Sở đã quyết định đình chỉ trợ cấp, yêu cầu thu hồi số tiền hưởng sai và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý thỏa đáng người cố tình làm sai.

Tuy nhiên, với khối lượng công việc hồ sơ người có công của tỉnh lớn, mỗi lần điều tra xem xét một trường hợp rất khó khăn, vất vả, tốn kém. Vì vậy, đề nghị cán bộ và nhân dân cùng phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và

Xã hội nhanh chóng phát hiện ra các trường hợp giả mạo hồ sơ để lấy lại sự công bằng cho những người có công được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước.

1.2. Đối tượng Bảo trợ xã hội

Ngày 19/8/2013 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có hướng dẫn số 2027/SLĐT BXH-BTXH hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Lao động – TBXH, các phòng ban chức năng và UBND cấp xã tiến hành rà soát, xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa. Thời gian hoàn thành việc rà soát kết thúc trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm, đến nay có 18/27 huyện, thị xã, thành phố báo cáo số liệu về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Qua rà soát và báo chí phản ánh, Sở Lao động – TB&XH cũng đang tiến hành phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm, cố tình làm sai để hưởng chế độ của nhà nước.

Nhân đây cũng cảnh báo bà con nhân dân đừng mất tiền chạy những kẻ làm giả hồ sơ vì khi phát hiện ra không những bị thu hồi trợ cấp mà có thể còn bị truy tố trước pháp luật.

2. Giải pháp và kiến nghị đề xuất

- Việc đấu tranh với tệ nạn làm giả hồ sơ và tìm ra những hồ sơ làm giả hiện nay đang hưởng chế độ chính sách là việc làm lâu dài, không thể xong ngay được. Vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vẫn tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, xác minh và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp hưởng sai chế độ theo qui định của Nhà nước, đồng thời kiểm tra xác minh các trường hợp nhân dân phản ánh để xem xét giải quyết bảo đảm chính sách được thực hiện đúng người, đúng chế độ.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp xã hội đối với các địa phương trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

- Đề nghị tăng cường sự lãnh đạo của cấp Đảng ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện, giám sát chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, NCC.



Nguyễn Thị Thanh Xuân